

ว.ป.ช.



กตธ.
เลขที่..... 551
วันที่..... ๒๑ ธ.ค. ๖๐
เวลา..... 13.05 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ๖๗๕๕ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้างเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รังษิรุจิ)

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประเทศ”</p> <p>พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์หนึ่ง มีใจความว่า “...การพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบการหลายอย่าง อย่างแรก ต้องมี “คนดี” คือ มีปัญญา มีความรับผิดชอบ มีความวิริยะอุตสาหะเป็นผู้ปฏิบัติ อย่างที่สอง ต้องมี “วิทยาการที่ดี” เป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่างที่สาม ต้องมี “การวางแผนที่ดี” ให้พอเหมาะพอควรกับฐานะเศรษฐกิจ และทรัพยากรที่มีอยู่โดยคำนึงถึงประโยชน์อันพึงประสงค์ของประเทศและประชาชน เป็นหลักปฏิบัติ...” ดังนั้น ทุกคนจึงควรจะได้ถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องใช้ปัญญา ความรู้ ความสามารถของตน รับผิดชอบและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกคนได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็น “เข็มทิศนำทาง” สำหรับเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต และจะต้องดำเนินการอย่างมียุทธศาสตร์ เป็นกรอบใหญ่ในการกำหนดนโยบาย สาธารณะ และการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง หากไม่มียุทธศาสตร์ ไม่มีวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายร่วมกันแล้วก็ยากที่จะทำงานร่วมกันให้สัมฤทธิ์ผลได้โดยง่าย ต้องสามารถทำ “แผนการปฏิบัติ - ปฏิรูป” ให้มีรายละเอียด มีความชัดเจน ประเมินผลได้ ให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการและประสานสอดคล้อง อีกทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบกลไก “ประชารัฐ” เหมือนอย่างที่รัฐบาลนี้และคสช. กำลังดำเนินการอยู่</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>“การสื่อสารสร้างชาติ”</p> <p>การสื่อสารสร้างชาติต้องมี “การรับรู้และความเข้าใจ” ที่ดี ที่ถูกต้อง “การสื่อสารสร้างชาติ” แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ</p> <p>ระดับเล็ก คือ “การพูดจา” ในครอบครัว เช่น ครอบครัวที่มีการพูดจาดี สื่อสารกัน ในสิ่งที่มีสาระ ช่วยให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น เด็กในครอบครัวลักษณะนี้</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต เราก็จะมี “ทรัพยากรมนุษย์” ที่ดี มีศักยภาพ สำหรับการพัฒนาประเทศต่อไป หากพ่อแม่เอาแต่ว่ากล่าวด้วยอาการดุตัน หรือวาจาหยาบคาย เด็ก ๆ กลุ่มนี้ ก็จะโตขึ้นเป็นคนที่ก้าวร้าว ใจไม่มีความมั่นใจในตัวเอง สุดท้ายก็หันหลังให้ครอบครัว หันหน้าเข้าหาเพื่อนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกัน</p> <p>ระดับกลาง คือ ชุมชน สังคมควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง มีเหตุมีผลมากกว่าการใช้อารมณ์ ความรู้สึก จนกลายเป็น hate speech แล้วนำไปสู่พฤติกรรมกรรเลี่ยนแบบ ด้วยความคึกคะนอง เกินขอบเขตขนบธรรมเนียมอันดีงามมาแต่โบราณ มีการถ่ายทอดวาทะกรรมและฐานคติที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้สังคมไทยมีตรรกะที่ผิดเพี้ยน การใช้สื่อโซเชียล เราควรที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกันตัวเอง สำหรับการใช้ชีวิตในโลกของยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยการสร้างหลักคิด ที่มีข้อมูลมีความคิดพื้นฐาน มีการใช้สติปัญญา มีวิจารณญาณที่ดี</p> <p>การสื่อสารระดับชาติ มีสื่อมวลชนเป็นตัวกลาง ต้องยอมรับความจริงและต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องความเป็นกลาง และความน่าเชื่อถือ ของสื่อฯ โดยต้องวิเคราะห์ก่อนเสมอ ที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นคือ “วิจารณญาณ” และ “จรรยาบรรณ” ในการทำหน้าที่ของสื่อฯ ขอให้พิจารณาผลกระทบให้รอบด้านและเลือกนำเสนอในประเด็นที่เสริมความรู้ ก่อเกิดปัญญา ให้กับประชาชนของประเทศ เราต้องหันมาให้ความสำคัญกับ “การสื่อสารสร้างชาติ” ให้มากขึ้น ในทุกระดับ โดยเริ่มจากสถาบันพื้นฐานทางสังคม บ้าน-วัด-โรงเรียน หรือ “บวร” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ “ความรู้คู่คุณธรรม”</p> <p>การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการทำงานร่วมกัน โดย “คำพูด” เพียงไม่กี่คำ สามารถจะสร้างคน เปลี่ยนคน หรือทำลายคนได้ในเวลาอันสั้น</p>	
๓	<p>ประเด็นสำคัญที่มีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจ และฝากเป็นคำถามให้ช่วยกันขบคิดหรือเตือนสติพี่น้องประชาชน</p> <p>๑. เรื่องกฎหมาย เจตนารมณ์ของทุกกฎหมายย่อมมุ่งหวังให้เกิดความสงบ และส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม การเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงย่อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน หากไม่ชวนชววย ไม่เรียนรู้ ไม่เข้าใจ ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของคนที่รู้กฎหมาย</p> <p>๒. เรื่องการช่วยเหลือของรัฐบาล ทุกมาตรการไม่ได้จำกัดแต่เพียงพี่น้องเกษตรกร รัฐบาลให้ความสำคัญกับ “ผู้มีรายได้น้อย” ผู้หาเช้ากินค่ำ ที่มีรายได้น้อยเพียงพอ ซึ่งมิใช่อยู่หลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระ รับจ้าง ค่าขาย</p> <p>๓. เรื่องปัญหาความมั่นคง ปัจจุบันเรากำลังเผชิญหน้ากับ “ภัยคุกคาม” ๒ ประเภทในเวลาเดียวกันได้แก่ “ภัยคุกคามรูปแบบเดิม” หมายถึง สงครามในรูปแบบต่าง ๆ น้อยใหญ่</p>	สน.สก./สน.มน. /สน.อส. ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
	<p>สงครามจำกัด สงครามเพื่อพิทักษ์ปกป้องกันผลประโยชน์ของชาติ ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ วันนี้เกิดขึ้นอยู่ในโลกปัจจุบัน กำลังคุกคามโลกอยู่ รวมทั้งยาเสพติด ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ทุกประเทศล้วนได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาในกรอบใหญ่ของโลกด้วย</p> <p>ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เป็นปัญหาภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยตรง เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลายาวนานต้องดำเนินการแก้ไขอย่างมียุทธศาสตร์ สำหรับรัฐบาลและ คสช. ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็น “ศาสตร์พระราชทาน” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่คำนึงถึงทุกมิติ อย่างสมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง มาเป็นยุทธศาสตร์หลักแล้ว ยังมุ่งเน้นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่นโยบาย “การเมืองนำการทหาร” และไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ นโยบายสำคัญของรัฐบาล คือ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ แห่งทั่วประเทศ และระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยเป็นโครงการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และน้อมนำ “ศาสตร์พระราชทาน” เรื่องการ “ระเบิดจากข้างใน” ไม่ยึดยึดสิ่งที่ไม่อยู่ในความต้องการ หรือไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคม มาเป็นหลักสำคัญในการพัฒนา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้ง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none">(๑) โครงการพัฒนา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และขยายบทบาทการเป็น “ประตูสู่ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้”(๒) โครงการพัฒนา อำเภอสุไหงโกลอก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายชายแดนระหว่างประเทศ(๓) โครงการพัฒนา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน <p>การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างยั่งยืนไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี ๒๕๕๙ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รัฐบาลได้มอบหมายให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงไปเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ให้มีผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าหมายจะต้องลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ พื้นที่รอบนอกจะต้องมีการท่วมขังของน้ำไม่เกิน ๗ วัน และไม่สร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร พื้นที่ชุมชนรอบในและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะมีน้ำท่วมได้ ไม่เกิน ๑-๒ วันเท่านั้น พื้นที่ท่วมซ้ำซาก ต้องดูแล ควบคุม บริหารจัดการให้เกิดผลเสียต่อประชาชนให้น้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อเร่งระบายน้ำในห้วงน้ำหลากและเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงแล้งให้ได้ ต้องขอความร่วมมือจากภาคประชาชนด้วย</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๔	<p>การชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้เข้าชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การจัดทำงบประมาณครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อน ๆ ที่ผ่านมามาก่อนข้างมาก รัฐบาลได้พยายามมุ่งเน้นให้การตั้งงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และดูแลจัดสรรให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด ซึ่งการปรับเปลี่ยนการจัดทำงบประมาณเกิดขึ้นในหลายมิติ ดังนี้ ...</p> <p>มิติแรก คือ การจัดสรรงบประมาณมีความชัดเจนและดูแลให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ โดยส่วนแรก คือ งบประมาณที่สนับสนุนงานฟังก์ชันหรืองานประจำ ครั้งนี้มีการปรับลดลงกว่า ๒๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลด ชะลอ หรือยกเลิก โครงการที่ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน ลำสมัย และยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยจะนำงบประมาณส่วนที่ลดลงนี้ ไปเพิ่มในส่วนที่สอง คือ งานบูรณาการประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ ล้านบาท และ งานยุทธศาสตร์ อีกประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายและการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดผลอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตรงความต้องการ และให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ ๑๒ ซึ่งจะช่วยให้สามารถขับเคลื่อน และเดินหน้าโครงการต่าง ๆ ได้คล่องตัวขึ้น รวมทั้งสามารถประเมินการใช้งบประมาณได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>มิติที่สอง คือ การจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันให้ได้ สะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มการประสานงาน และลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน ทั้งแผนคน แผนเงิน แผนงบประมาณ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน และแบ่งความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ทำให้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นสามารถจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน และพัฒนาประเทศให้มีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดยมีกลไกเพื่อให้การบูรณาการงบประมาณ ในการจัดสรรแผนการพัฒนาคน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้งบประมาณที่มีความสอดคล้อง เพื่อตอบโจทย์การทำงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติได้เต็มที่ เพื่อจะสร้างความเข้มแข็งในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ</p> <p>มิติที่สาม คือ การสร้างความคุ้มค่าให้กับการใช้งบประมาณ โดยมีกลไกในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต ผ่าน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีคณะกรรมการคุณธรรม ศาลาอนุาคติทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการคัดกรองตรวจสอบอื่น ๆ ที่รัดกุมยิ่งขึ้น</p> <p>มิติที่สี่ คือ การปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณเป็นก้าวสำคัญที่จะขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้เกิดขึ้นและดำเนินไปได้ต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลมีการวางแผนดำเนินการ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
	<p>ผลักดันการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะกลไกมาตรฐาน กฎหมายต่าง ๆ ทั้งมีการทำให้เกิดขึ้นใหม่ ปรับปรุงเพิ่มเติม หรือยกเลิกบางส่วน ให้สอดคล้องกันทั้งระบบ</p> <p>เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ตอบโจทยความต้องการในการปฏิรูปประเทศ ระบบราชการ การบริหารราชการและ ข้าราชการเองซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญมากในขณะนี้ การกระจายอำนาจและการกระจาย งบประมาณออกไปต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ และความสามารถ ความพร้อมของทุก อย่างในระบบด้วย ซึ่งจะต้องดำเนินการวาง Roadmap ในการจัดทำระบบ สร้าง ข้าราชการที่ดี, ข้าราชการรุ่นใหม่ ไปพร้อมกัน อีกทั้งยังต้องพัฒนา และเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ ทุกระดับ ทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีหลักคิดไปพร้อม ๆ กันด้วย</p> <p>ที่สำคัญที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณคือการเดินหน้าปฏิรูปประเทศ คือ กฎหมายต้องสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยทั้งกฎหมายการค้าที่จะ สนับสนุนเศรษฐกิจ กฎหมายที่ทำให้สังคมเป็นระเบียบ ทั้งด้านอาชญากรรม ยาเสพติด โดยต้องมองประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง และต้องมองประเทศชาติว่าจะเดินหน้าไปได้ อย่างไรเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการด้านกฎหมายหลาย ๆ คณะ ก็กำลังเร่งดำเนินการ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับการปฏิรูปประเทศในช่วงต่อไป</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง